

KẾ HOẠCH
Thực hiện một số nội dung trọng tâm
công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BTGDV, ngày 10/03/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ về thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn xác định các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo, dân vận năm 2025 trong bối cảnh mới; nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về các mặt công tác¹, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần củng cố sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

- Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, chỉ đạo, định hướng thông tin, phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ, việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

¹ (1) công tác lý luận chính trị, (2) công tác khoa giáo, (3) công tác văn hóa - văn nghệ, (4) công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, (5) công tác dư luận xã hội, (6) công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền và biển, đảo và (7) công tác dân vận.

2. Yêu cầu

Quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận cần đảm bảo hiệu quả, bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn. Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sự phối hợp đồng bộ của cấp ủy, chuyên môn, tổ chức đoàn thể các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và lực lượng làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

A. Nội dung công tác Tuyên giáo

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn cần bám sát nội dung theo các hướng dẫn số 170, 172, 177, 180, 181, 183, 185-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện các nội dung công tác tuyên giáo năm 2025, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Về công tác lý luận chính trị (theo Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 21/11/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2025 và Hướng dẫn số 24-HD/ĐU, ngày 24/01/2025 của Đảng ủy EVN về thực hiện công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, lý luận chính trị năm 2025).

- Chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021² và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 09-QĐ/ĐU, ngày 12/12/2024 của Đảng ủy EVN về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền những vấn đề mới lý luận, thực tiễn đang đặt ra sau 40 năm đổi mới. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Kết luận số 89-KL/TW, ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở (thực

² Xây dựng chuyên đề năm 2025 bám sát chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ, lựa chọn từ 01 đến 02 đột phá làm điểm nhấn, tập trung vào nội dung nêu gương, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghiên cứu triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 giai đoạn 2023-2025. Triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

hiện theo Kế hoạch số 66-KH/ĐU, ngày 14/3/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn).

- Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát động, tổ chức các hội thi, tọa đàm, nghiên cứu, học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên internet, mạng xã hội...

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong Đảng bộ. Tổ chức giao ban, tập huấn công tác lý luận chính trị hoặc lồng ghép với nội dung tập huấn về công tác xây dựng Đảng; tổng kết, tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông qua các hội nghị giao ban thường kỳ, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội.

2. Về công tác khoa giáo (theo Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW, ngày 19/11/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2025 và Hướng dẫn số 24-HD/ĐU, ngày 24/01/2025 của Đảng ủy EVN).

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên các lĩnh vực công tác khoa giáo; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo của cấp mình trong năm 2025.

- Các hoạt động trong lĩnh vực công tác khoa giáo cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Tập đoàn và đơn vị. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận trong lĩnh vực khoa giáo.

3. Về công tác văn hóa - văn nghệ (theo Hướng dẫn số 177- HD/BTGTW, ngày 11/12/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2025 và Hướng dẫn số 23-HD/ĐU, ngày 23/01/2025, Hướng dẫn số 24-HD/ĐU, ngày 24/01/2025 của Đảng ủy EVN).

- Các cấp ủy trực thuộc bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành³ và các sự kiện văn hóa khác của Tập đoàn và đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội

³ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025); kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025); kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025); 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tô quốc (19/8/2005-19/8/2025); 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026);

đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Tập đoàn.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng về công tác văn hóa - văn nghệ⁴.

4. Về công tác dư luận xã hội (theo Hướng dẫn số 185-HD/BTGTW, ngày 09/01/2025 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác dư luận xã hội năm 2025).

- Cấp ủy các cấp, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dư luận xã hội. Xây dựng kế hoạch điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Chủ động nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, nhất là việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, định hướng dư luận xã hội.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Chú trọng điều tra dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến, phân tích số liệu điều tra: sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) trong nắm bắt, rà quét thông tin... Tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dư luận xã hội, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

- Thành lập, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp theo hướng tinh, gọn, hiệu quả. Lựa chọn cộng tác viên là những người có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện giữa các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH Công đoàn Điện lực Việt Nam với đội ngũ Cộng tác viên DLXH các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

5. Về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên (Hướng dẫn số 183-HD/BTGTW, ngày 31/12/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2025).

⁴ Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) và chỉ đạo của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”...

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 14/5/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, nhằm tạo chuyển biến căn bản, chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong các tổ chức đảng, đơn vị trong Tập đoàn.

- Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc thành lập, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở (theo Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, ban hành kèm theo Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương), đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính đại diện giữa các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ phẩm chất, năng lực, số lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng hiện nay.

- Cấp ủy các cấp chủ động cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng⁵ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở; đồng thời, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo về cấp ủy cấp trên theo quy định.

Lưu ý: Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Chính phủ tổ chức 02 tháng/lần, cấp phát thông tin Báo cáo viên hằng tháng cho đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Chính phủ và qua ứng dụng “Thông tin Tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile “Tuyên giáo”), Trang thông tin điện tử Báo cáo viên (baocaovien.vn), định hướng công tác tuyên truyền miệng định kỳ hằng tháng, các chuyên đề chuyên sâu do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biên soạn.

6. Về công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền và biển, đảo (theo Hướng dẫn số 180-HD/BTGTW, ngày 27/12/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2025; Hướng dẫn số 181-HD/BTGTW, ngày 30/12/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2025 và Hướng dẫn số 25-HD/ĐU, ngày 14/03/2025 của Đảng ủy Tập đoàn).

- Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới trên đất liền trong bối cảnh mới. Đảm bảo phương châm **“Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”**, góp phần duy trì mặt trận dư luận thuận lợi trong vấn đề Biển Đông.

- Nội dung tuyên truyền cần tập trung về thành tựu, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương liên quan đến biển, đảo trên các vùng biển, đảo trong gần một nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-

⁵ Qua ứng dụng “Thông tin Tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile “Tuyên giáo”), Trang thông tin điện tử Báo cáo viên (baocaovien.vn), định hướng công tác tuyên truyền miệng định kỳ hằng tháng, các chuyên đề chuyên sâu do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biên soạn.

NQ/TW ngày 22/10/2018 “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền và quan điểm nhất quán của Nhà nước ta trong chủ trương giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ với các nước hữu quan.

- Việc tuyên truyền cần tiến hành với nhiều hình thức đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông mới, hiện đại; tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng, thiết kế các sản phẩm truyền thông về biển, đảo, biên giới trên đất liền với nội dung, thông điệp thực tế, phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn, đơn vị và bối cảnh, tình huống cụ thể. Chú trọng sử dụng các kênh báo chí, thông tin, truyền thông, bản tin, trên công, trang thông tin điện tử, các trang, nhóm trên mạng xã hội của Tập đoàn, đơn vị. Tiếp tục phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị, cuộc họp, gặp mặt trao đổi ... giữa cấp ủy, chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động.

7. Về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (theo Kế hoạch số 61-KH/ĐU, ngày 26/09/2024 của Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức đợt thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đăng ký, gắn biển công trình, sản phẩm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng).

- Công tác tuyên truyền cần bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tập đoàn; bảo đảm xuyên suốt, đồng bộ, kiên trì, thường xuyên, lâu dài, có điểm nhấn, có trọng tâm, trọng điểm; thông tin chính xác, kịp thời với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, sinh động gắn với tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025.

Theo đó, để chuẩn bị công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc cần bám sát các văn bản, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn 105-HD/BTGTW, 27/02/2023 về thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW, ngày 23/9/2024 về tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Công văn số 9743-CV/BTGTW, ngày 16/10/2024 về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; Hướng dẫn số 176-HD/BTGTW, ngày 10/12/2024 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Hướng dẫn số 179-HD/BTGTW, ngày 18/12/2024 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2025 và Công văn số 10385-CV/BTGTW, ngày 31/12/2024 về việc hướng dẫn nghi lễ và một số nội dung liên quan tới đại hội đảng bộ các cấp.

- Tập trung tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục

sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025” và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 “về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và người lao động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch 10-KH/BTGDVTW ngày 25/02/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Kế hoạch Tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

B. Nội dung công tác dân vận

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Kết luận 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chú trọng tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận theo hướng thực chất, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong thực hiện công tác dân vận. Thực hiện tốt phương châm công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền. Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực công tác⁶...phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

3. Cấp ủy, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động góp ý vào các văn kiện đại hội đảng các cấp, theo dõi, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp theo Kế hoạch số 171-KH/BDVTW, ngày 03/7/2024 của Ban Dân vận Trung ương về việc “Triển khai nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp”. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội đồng thời phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

⁶ *Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*, “*cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*” “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”, “*cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở*”, “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”, phong trào thi đua “*Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025*”

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập trung tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, mô hình dân vận khéo tại các đơn vị. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”, Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Phát huy vai trò trách nhiệm, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị, hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết xử lý kịp thời những đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người lao động; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát sinh ngay từ cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cấp ủy các tổ chức đảng ủy trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn ban hành văn bản, tổ chức thực hiện các nội dung công tác tuyên giáo, dân vận năm 2025 theo đúng định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế, đặc thù của Tập đoàn, tổ chức, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, trao đổi thông tin với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Ban TG và DV Đảng ủy Chính phủ (để b/c),
- Các đ/c UV BTV Đảng ủy EVN,
- Báo cáo viên của Đảng ủy EVN,
- Các ban XD Đảng của ĐU EVN,
- Các tổ chức đảng trực thuộc,
- Công đoàn ĐLVN, Đoàn Thanh niên EVN,
- Lưu: VTĐU, Ban TG.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Nguyễn Hữu Tuấn

PHỤ LỤC
CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI

1. Nghị quyết số 158/2024/QH15 của Quốc Hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
2. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.
4. Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 của Bộ Chính trị về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025.
5. Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
6. Công văn số 63-CV/BTGDVTW ngày 20/02/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về “Định hướng công tác tuyên truyền miệng tháng 3/2025”.
7. Hướng dẫn số 01-HD/BTGDVTW ngày 21/02/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về “Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, truyền thống đất nước (30/4/1975-30/4/2025)”.
8. Công văn số 118-CV/BTGDVTW ngày 25/02/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về “Tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV”.
9. Hướng dẫn số 02-HD/BTGDVTW ngày 25/02/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.
10. Kế hoạch số 10-KH/BTGDVTW ngày 25/02/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên”.
11. Kế hoạch số 09-KH/BTGDVTW ngày 25/02/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam” kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
12. Công văn số 193-CV/BTGDVTW ngày 07/3/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về nghiên cứu, quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về học tập suốt đời.

Mã QR code để tải các văn bản trên:

